

แบบรายงานกระบวนการ/โครงการ  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
(รอบที่ ๑)

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
กระบวนการ/โครงการ รางวัลคุณภาพกรมปลัดัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
(DLD Quality Awards ๒๐๒๒)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปลัดัว  
ทาง Email : Person6@dld.go.th

ลงชื่อ นางสาวปัทมา มีแสงเงิน ผู้รายงาน  
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
เบอร์โทร ๐๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๕๑๒  
วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวปิยาภัสร์ พรหมมา  
๒. นายอนุรักษ์ จันทร์พลาง  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๓๔

**แบบรายงานกระบวนการ/โครงการ และขั้นตอนการดำเนินการ**  
(ทุกหน่วยงานต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้)

แบบรายงานกระบวนการ/โครงการ และขั้นตอนการดำเนินการ รอบที่ ๑ กระบวนการ/โครงการ และขั้นตอนการดำเนินการ		
ชื่อหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร		
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่		
๑. ชื่องานตามภารกิจ รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (DLD Quality Awards ๒๐๒๒)		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินการตามขั้นตอน
๑	กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์	ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การรับสมัครรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๒	ชี้แจงทำความเข้าใจ แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงาน	ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การรับสมัคร และหลักเกณฑ์การประเมินผลการสมัครรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์
๓	เปิดรับสมัครผลงานเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์	ประกาศการรับสมัคร และหน่วยงานยื่นใบสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
๔	การตรวจประเมินจากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานเบื้องต้น	ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาผลงานจากเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
๕	การยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน (Site Visit)	คณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตรวจประเมินผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานจากขั้นตอนที่ ๔ โดยลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง (Site Visit) หรือตรวจประเมินและสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ เช่น ZOOM
๖	การพิจารณาผลการตัดสินและประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์	ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาผลการตัดสินรางวัล และประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์
๗	การมอบรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์	มอบรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล